
 

 

 

 

 

Skólaráðsfundur 29. apríl 2019  kl16:30 
 

Fundurinn fer fram í Gamla skóla  

Mættir, Svandís, Gunnar, Oddný, Tinna, Beata og Ólafía 

 

Dagskrá fundar:  

Lestur fundargerðar fellur niður þar sem fundargerðin er ekki tilbúin  

Skóladagatöl  

Athugasemdir við grunnskóladagatalið  

Athugasemd er gerð við hversu þétt dagatalið er og skólaráð bendir á að það eykur starfsálagið að 

þétta dagtalið  mikið. Fulltrúi foreldra myndi vilja lengja starfstíma nemenda. 

Eins myndi skólaráð vilja að skóladagarnir ættu að byrja kl 8:15 eftir lengri frí. 

Bent er á að tvöföldu dagana þarf að kynna vel fyrir nemendum t.d. jólakósídaginn og fl.  

Skólaráð gerir athugasemd við að hafa frí 14.apríl (þriðjudagur eftir páska)  

Námsmatsdagar: skólaráð leggur til að hafa námsmatsdagana ekki skerta daga, heldur nýta tækifærið 

og kenna náms og prófatækni og undirbúning undir próf þá daga.  

Næsta skólaár, uppeldi til ábyrgðar og fl.  

Leikskóladeild: 

Fulltrúi starfsmanna óskar eftir að starfsdagarnir séu fleiri heilir yfir skólaárið 

Ákveðið að senda út foreldrakönnun til að athuga með starfsmannafundina frá kl 8-9 og frí á milli jóla 

og nýs árs því það þarf að kynna þessa hugmynd vel og ná sátt ef af verður.  

 

Helstu breytingar fyrir næsta skólaár eru í sambandi við uppeldi til ábyrgðar  og símalausan skóla.  

Rætt um matseðla og mikilvægi þess að sjá bætur á þeim næsta vetur  

Ritun: skólastjóri  

 



 


